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รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลเขาพระงาม 
ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

วันที ่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕62  เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาพระงาม  

...................................................................................... ...... 
ผู้มาประชุม     

๑. นางนฤมล  อภิวันท์  รองนายกเทศมนตรี  
๒. สิบเอกสุรศักดิ์   ปุ่นเอ้ือง  ปลัดเทศบาลตำบลเขาพระงาม  
๓. นางจริญญา   มิตรานนท์ รองปลัดเทศบาล แทน นายกเทศมนตรี  
๔. นางสุธารัตน์  แก้วประเสริฐ ผู้อำนวยกองคลัง 
๕. นายประภัสสร์  บุญชุ่ม  ผู้อำนวยการกองช่าง  
๖. นางอัจฉรา  ละอองพราว ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน  
๗. นางกัญญาภัทร มีเครือ  รองผู้อำนวยการ รร.อนุบาล ทต.เขาพระงาม 
๘. นางภทริตา  สุวรรณโน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  

รก.ผอ.กองสาธารณสุข 
๙. นางจิรฐา   อ่อนเงิน  หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รก.ผอ.กองการศึกษา 
๑๐. นางพิมพ์พันธุ์  งามศรีทอง หน.ฝ่ายพัฒนารายได้  
๑๑. นางขวัญเรือน  สุทธิศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รก.หน.สำนักปลัดเทศบาล  
๑๒. นายบรรจง  ภูนานมา  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ  
๑๓. นางสาวภัทรภร  อ่อนไสว  หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  
๑๔. นางสาวสุวิมล  ญาทันกาศ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 

ผู้ไม่มาประชุม  
๑. นายโตมร  โอริส  เลขานุการนายกเทศมนตรี (ติดราชการ) 
๒. นายไพโรจน์    นุชประไพ ประธานสภาเทศบาลตำบลเขาพระงาม (ติดราชการ) 

  
๓. นายวีระศักดิ์  บุญเสริม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี (ติดราชการ) 
๔. นางสาวเบญจางค์ เล้าถาวรกิจ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคม รก.ผอ.กองสวัสดิการสังคม 

     (ติดราชการ) 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางณัฏฐ์ดาภรณ์   ศรีสุธรรม  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

 
เริ่มประชุมเวลา 13.30  น. 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง   ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นางนฤมล อภิวันท์   เรียนปลัดเทศบาล และท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน วันนี้เป็นการ
(รองนายกเทศมนตรี)  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่  4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
    วันที่ 5 พฤศจิกายน  2562 เวลา 13.30 น.   
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ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
นางนฤมล อภิวันท์     (ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เม่ือวันที่ 29 ตุลาคม  2562) 
(รองนายกเทศมนตรี)   ขอเชิญทุกท่านตรวจรายงานการ ประชุมครั้งที่แล้ว ขอเชิญที่ประชุม          
    พิจารณา 
ที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่อง  สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา..... 

ศูนย์ดำรงธรรม/ศูนย์ยุติธรรมชุมชน/ศูนย์การมีส่วนร่วมภาคประชาชน
เทศบาลตำบลเขาพระงาม 

สิบเอกสุรศักดิ์ ปุ่นเอื้อง   1. เรื่องสุนัขส่งเสียงดังข้างๆ บ้านของนายวิรัตน์  ละอายทุกข์ หลังตลาด
(ปลัดเทศบาล)   เสาธง ซึ่งทางเราได้ทำหนังสือไปแจ้งเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการย้ายหมาไปก่อน 

ในช่วงที่ยังสร้างบ้านไม่เสร็จ และทางเจ้าของหมายังไม่ได้ดำเนินการใดๆ ขั้นตอน
ต่อไปคงต้องส่งเรื่องไปให้คณะกรรมการระดับจังหวัดในการดำเนินการเสีย
ค่าปรับ ส่วนจะปรับเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการ ก็มีมาตราการในการปรับ
ขั้นสูงเรื่องของการผิด พ.ร.บ.การควบคุมการปล่อยสัตว์ เลี้ยงสัตว์ และเรื่องของ
สิ่งแวดล้อม และความสะอาด จะดำเนินการรวบรวมส่งเรื่องปรับไปที่จังหวัด 
 2. เรื่องนายพนม  นามประเทือง ที่ค้างชำระศาลที่ ฟ้องให้ชดใช้
ค่าใช้จ่ายการเลือกตั้งสมาชิกเทศบาล ยอดฟ้องทั้งหมด 258,431.92 ซึ่งได้
ตรวจสอบยอดชำระแล้ว 100,000 กว่าบาท และยังคงเหลือที่ต้องชดใช้
ประมาณ 80,000 กว่าบาท และจะทำเรื่องไปเร่งรัดติดตามชำระหนี้ในส่วนที่
ค้างชำระไว้ ถ้าไม่ชำระก็จะต้องดำเนินการส่งเรื่องไปที่บังคับคดีในเรื่องของการ
ยึดอายัดทรัพย์ต่อไป  

ที่ประชุม    รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ 
- รายงานความคืบหน้าคำร้องของส่วนราชการ 

นายประภัสสร์  บุญชุ่ม           1. รายงานคำร้องทั่วไปที่ชาวบ้านได้มาเขียนคำร้องและส่งทางไลน์ 
(ผู้อำนวยการกองช่าง)      ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562  มีจำนวนทั้งสิ้น  

จำนวน  9  ราย  ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 33%  
สาเหตุที่ดำเนินการช้าเนื่องจากติดภารกิจจัดสถานที่งานกฐินพระราชทานที่วัดสิริ
จันทรนิตมิตร  งานไฟฟ้ามีผู้แจ้งมาจำนวน 6 ราย  ดำเนินการแล้วจำนวน 2 ราย 
และที่แจ้งทางไลน์จะมีบ้านไฟฟ้าดับที่บ้านเลขที่ 82 ซอย 4 หมู่ที่ 10 โคมไฟ
สาธารณะดับและได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และบ้านเลขที่ 100/3 หมู่ที่ 6 
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ส่วนงานอ่ืนๆ จะมีงานดูล้างท่อระบายน้ำ ดำเนินการ
เมื่อมวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ซอยธนาคารกรุงไทย ดำเนินการแล้วเสร็จ  
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ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่อง เสนอเพื่อทราบ / เพื่อพิจารณา 
    4.1 ประธานเสนอเรื่องเพื่อทราบ /เพื่อพิจารณา 

         -ไม่มี-  
    4.2 รองนายกเทศมนตรีเสนอเรื่องเพื่อทราบ /เพื่อพิจารณา 

         -ไม่มี-  
    4.3 ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเสนอเรื่องเพื่อทราบ/เพื่อพิจารณา 

         -ไม่มี-  
   4.4  ประธานสภาเทศบาลตำบลเขาพระงามเสนอเรื่องเพื่อทราบ/เพื่อพิจารณา 
         -ไม่มี-  

    4.5  ปลัดเทศบาลเสนอเรื่องเพื่อทราบ/เพื่อพิจารณา    
สิบเอกสุรศักดิ์ ปุ่นเอื้อง   1. เรื่องตรวจประเมินผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) 
(ปลัดเทศบาล)   ไดท้ำการสอบถามทางคณะกรรมการ ก.จังหวัดและทาง ก.จังหวัดได้แต่งตั้ง 

คณะกรรมการแล้วเหลือกำหนดตารางว่าจะออกตรวจเราช่วงไหน และเห็น
หลายๆ กองได้เตรียมทำในเรื่องประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษองเกณฑ์
ตัวชี้วัดต่างๆ ไม่ทราบว่ามีปัญหาติดขัดหรือไม่ ในเรื่องการประเมินความพึงพอใจ
ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นผู้ประเมิน 
 2. ขอหารือน้ำบริเวณบ้านของ สท.กาญจนา เรียงทองหลาง ที่มีปัญหา
น้ำขังอยู่ไม่ทราบว่ามีการสูบน้ำ หรือมีช่องทางให้น้ำระบายออกทางท่อระบายน้ำ
ที่อ่ืนหรือไม ่

นายบรรจง  ภูนามา   - ในส่วนของป้องกันที่ลงพื้นที่ท่ีประสบภัยฯ ได้เห็นแนวทางท่ีพอจะ 
(หน.ฝ่ายป้องกัน   ดำเนินการการได้อยู่ ซึ่งทางงานป้องกันได้ใช้เครื่องสูบน้ำออกมาทางริมถนน 
และรักษาความสงบ)  รางระบายน้ำถนนพหลโยธิน อีกส่วนให้ไหลเข้าที่นาที่ชาวบ้านกำลังเก็บเก่ียวอยู่ 

ขออนุญาตเสนอแนวทาง ตรงที่น้ำจะล้นออกมาทางถนน จะมีบ่อใหญ่ทางซ้ายมือ
เราสามารถทำคันก้ันน้ำให้อยู่ในเฉพาะบ่อน้ำได้หรือไม่ 

นายประภัสสร  บุญชุ่ม   ท่านประธานชุมชนได้แจ้งนี้ที่ประชุมชาคม ทางกองช่างได้รับ 
(ผอ.กองช่าง)   เรื่องเพ่ือมาประสานกับทางงานป้องกันและท่านปลัด และทางกองช่างได้ออกไป 

สำรวจแล้วในการทำคันกั้นน้ำซึ่งถนนเป็นถนนคอนกรีต และทางเราได้ทำการ
ตอกเสาเข็มไป จะมีปัญหาหากเกิดน้ำแห้งทำให้ถนนมีการทรุดตัว ซึ่งเราก็ได้ทำ
การตอกเสาเข็มเพ่ือยึดถนนแต่ในวันนี้ทางด้านเจ้าของบ่อไม่ยินยอมให้ทาง
เทศบาลฯ ได้ดำเนินการต่อไปอีก และทางกองช่างได้ออกไปสำรวจทางอากาศ
แล้วพบว่าทางด้านหลังบ้านของ สท.กาญจนา  เรียงทองหลาง มีคู่น้ำของชล
ประธานที่ขุดเป็นคันคลองซอยอยู่  ทางด้าน สท.สำรวย ขันเกษตรและ  
สท.กาญจนา  เรียงทองหลาง จะประสานกับทางชลประทานให้เอาน้ำเข้าไปทิ้ง
ตรงนั้นได้  ซึ่งเราต้องลากสายผ่านบ้าน สท.กาญจนา เรียงทองหลางไป และการ
ที่เราเอาเครื่องสูบน้ำไปตั้งมันเป็นเครื่องสูบน้ำที่ เล็กไป จึงอยากเสนอทางท่าน
ปลัดฯ และทางป้องกันฯ ยืมเครื่องสูบน้ำของ ปภ.จังหวัด เพ่ือทำการสูบน้ำลง 
คอลงซอยชลประทาน  
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นายบรรจง  ภูนามา   ปัญหานี้น้ำท่วมจะท่วมช่วงหลังถนนที่ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนในการเดิน 
(หน.ฝ่ายป้องกัน   ทางเข้า-ออก แต่ถ้าเราจะสูบเป็นบ่อใหญ่เลยตรงที่เป็นบ่อของส่วนตัวเราจะ 
และรักษาความสงบ)  ดำเนินการได้ไม่เต็มที่ ขอให้บนถนนแห้งพอ  หากเรายืมเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ 

ต้องมาจากศูนย์ เขต 16 จังหวัดชัยนาท ซึ่ง ปภ.เรายังไม่มี 
นางนฤมล  อภิวันท์   ขอย้อนไปเรื่องของศูนย์ดำรงธรรม กรณี อู่ซ่อมรถข้างเทศบาลฯ  
(รองนายกเทศมนตรี)  เนื่องจากผู้ร้องจะเข้ามาพบท่านปลัดแต่จากมารดาได้ล้มป่วยจึงไม่ทราบว่าได้มา 

พบท่านปลัดหรือยัง ขอฝากทางทางปลัดด้วย 
 

      4.6  รองปลัดเทศบาลเสนอเพื่อทราบ/เพื่อพิจารณา 
      - 
    4.7 หัวหน้าส่วนราชการเสนอเรื่องเพื่อทราบ/เพื่อพิจารณา 
นางขวัญเรือน สุทธิศักดิ์     สำนักปลัดขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการร่วมต้อนรับ
(รก.หน.สำนักปลัดฯ)   คณะศึกษาดูงาน 

1. วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. องค์การบริหารส่วน
ตำบลบัวลอย ขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูเกี่ยวกับโรงเรียน
ผู้สูงอายุ 

2. วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562  เทศบาลตำบลบ้านบึง ขอความ
อนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับโครงการบ้านต้นแบบสุขภาวะ
ผู้ป่วยเรื้อรัง 

3. วันที่ 19 เทศบาลตำบลเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ขอ
ความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตอายุ และ
การบริหารจัดการร้านวันวาน 

4. วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เทศบาลตำบลบ้านสวนขอความ
อนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับผู้สูงอายุ และขอสนับสนุนการ
แสดงโชว์ 1 ชุด ขอฝากทางกองสวัสดิการฯ ด้วยนะค่ะ 

- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย 
นายบรรจง  ภูนามา   1. ขอแจ้งที่ท่านปลัดมอบหมายให้ผมเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ อปพร. 
(หน.ฝ่ายป้องกัน   จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 เรื่องของการออกคำสั่งแต่งตั้งและ
รักษาความสงบ)   คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ อปพร. ซึ่งเมื่อปี 2553 ท่านนายกได้เป็น 

คณะกรรมการด้วย ผ่านมาหลายปีซึ่งจะมีการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการในคำสั่ง
อีกครั้ง 
 2. แนวทางการเพ่ิม อปพร.ในจังหวัดลพบุรี องค์การคัดเลือก อปพร.
ดีเด่น ศุนย์อปพร.ดีเด่นของจังหวัดลพบุรี ซึ่งแยกส่วนกันกับของศูนย์เขตที่จะมา
ตรวจประเมินที่เราได้รับรางวัล 6 ปี ในเฉพาะจังหวัดลพบุรีอาจะมี รางวัลใน
ระดับท้องถิ่นเอง ระดับอำเภอ และระดับจังหวัด แจ้งการขับเคลื่อนของศูนย์  
อปพร. จังหวัด ศูนย์ อปพร.อำเภอ และศูนย์ อปพร. ท้องถิ่นเรา รายละเอียด
ต่างๆ คณะกรรมการจะแจ้งเป้นหนังสืออีกครั้ง 
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นางสุธารัตน์  แก้วประเสริฐ   1. ขอรายงานรายรับ ซึ่งขณะนี้มีเงินโอนเข้าเทศบาลจำนวน  
(ผอ.กองคลัง)   16,928,614 บาท ซึ่งเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป 10,077,791 บาท ซึ่ง 

เป็นเงินที่เราตั้งไว้ในเทศบัญญัติ และดูในเทศบัญญัติกองไหนที่ตั้งจ่ายจากเงินนี้ก็
สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้  

- ค่าอาหารเสริมนม  431,622 บาท   
- ค่าอาหารกลางวัน 914,980 บาท  
- ค่าโครงการรณรงค์ป้อกันยาเสพติดในสถานศึกษา 21,000 บาท   
- ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  20,000 บาท 
- เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น  

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 34,000 บาท 
- ค่าใช้จ่ ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา  

50,000 บาท 
- สนับสนุนส่งเคราะห์ผู้ป่วยโรคเอดส์  13,500 บาท 
- ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกัน รายได้ให้แก่

ผู้สูงอายุ  3,853,800 บาท 
- ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือ

ทุพพลภาพ  1,010,400 บาท 
- โครงการอบรมสัมมนา  33,000 บาท 
- ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติการรที่ดิน 234,218 บาท 
- ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 51,327 บาท 
- ค่าขายแบบแปลน 44,000 บาท 
- ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 83,630 บาท 
- ค่าเช่าสถานที่ 20,000 บาท 
- ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. กระจายอำนาจยังไม่โอนเข้าประมาณ 

3,000,000 กว่าบาท 
 
    โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ 
นายประภัสสร์  บุญชุ่ม        1.  โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมโดยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.    
(ผอ.กองช่าง)        พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล 9/19/1 (บ้านนา ซอย 1)   

     ดำเนินการแล้ว 20% 
2.  โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม โดย การก่อสร้างถนน Asphaltic Concrete           
     พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนเทศบาล 8/3 (ซอยสุขขี)  
     อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการ 
3.  โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ำ โดยการดาดคอนกรีตรางระบายน้ำ   
     ด้านซ้ายทาองถนนทางหลวงหมายเลข 3029  ดำเนินการแล้วประมาณ    
      70%   
 

/4.  โครงการ… 
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4.  โครงการก่อสร้างที่แปรงฟัน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขาพระงาม  อยู่   
     ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง   
5.  โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อยู่ระหว่าการจัดซื้อจัดจ้าง 
6.  โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 8 และหมู่ท่ี 9 โดยการติดตั้ง  
     อุปกรณ์ต่างๆ เช่น ยางกันชะลอความเร็วอยู่ระหว่าการจัดซื้อจัดจ้าง 

- เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 นางสาวอัจฉรา อัจฉริยพงศ์ธรได้มอบ 
อำนาจให้นายยุทธชัย พันธุวัฒนา มาดำเนินการขอติดตั้ งมิ เตอร์
น้ำประปาให้กับประชาชนที่มีทะเบียนบ้านชั่วคราว บริเวณหมู่ที่  3 
ตำบลเขาพระงาม ซึ่งอยู่ทางเข้าวัดป่า วัดหลวงตามหาบัว ซึ่งได้ขอให้
ทางเทศบาลช่วยรับรองเพ่ือจะไปขอมิเตอร์น้ำ เพราะปัจจุบันใช้มิเตอร์
ชั่วคราวอยู่และเสียค่าน้ำแพง และทางกองช่างได้ตรวจสอบเบื้องต้น 
และได้เสนอหนังสือขึ้นนายกฯ และได้สอบถามกับช่างเขต ซึ่งในสาร
ระบบทางกองช่างไม่มีชาวบ้านกลุ่มนี้มายื่นขอปลูกสิ่งก่อสร้างใดๆ เลย 
และไม่ทราบว่าทางเทศบาลฯ เราออกบ้านเลขที่ชั่วคราวยังไง และได้นำ
ทะเบียนบ้านที่ทางเราออกให้มายื่นยันกับทางกองช่าง และได้นำ
ตัวอย่างหนังสือรับรองเพ่ือติดตั้งมิเตอร์น้ำประปาจากเทศบาลเมืองเขา
สามยอดมาให้ทางกองช่างดูว่าทางเทศบาลเมืองเขาสามยอดดำเนินการ
ออกหนังสือรับรองให้กับทางกลุ่มเขาได้ และทางกองช่างขอดูเอกสาร
สิทธิ์ที่ดินแต่กลับไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดิน ให้ดู ซึ่งบุคคลกลุ่มนี้ได้เป็น
ข้าราชการบำนาญ และนายทหาร นายช่างไฟฟ้า และนายช่างที่ดิน ซึ่ง
ทางกองช่างได้แจ้งไปว่าหากที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ก็คือที่หลวง หรืออยู่ใน
ที่ป่าสงวน หรือท่ีราชพัสดุ และได้ทำการสอบถามจึงรู้ว่าเป็นที่ราชพัสดุที่ 
มทบ.13 เป็นผู้ดูแล และได้ชี้แจ้งไปว่าขอให้ทาง มทบ.13 อนุญาตก่อน
ถึงมายื่นของกับทางเราได้ ซึ่งเบื้องต้นในการขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง
ต้องม ี

1. โฉนดที่ดิน   
2. นส.3  
3. สค.1 
4. ที่ราชพัสดุต่างๆ ซึ่งทาง มทบ.13 เป็นผู้ดูแลและหากทำ

การก่อสร้างใดๆ ทาง มทบ.13 จะทำการออกหนังสือ
อนุญาตมาก่อนแล้วนำหนังสือมายืนของที่เทศบาลเมืองได้ 

ทางกองช่างจึงได้ขอให้ช่างเขต และนิติกรร่วมตรวจสอบอีกครั้งเพ่ือ
พิจารณาร่วมกัน ซึ่งทางกองช่างอยากขอให้ทางปลัดเทศบาล  และ
หัวหน้าส่วนราชการช่วยพิจารณาด้วย 
 

                                                                                                                  /สิบเอกสุรศักดิ์... 
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สิบเอกสุรศักดิ์ ปุ่นเอื้อง   - ตรงข้ามแขวงการทางหน้าวัดเขาพระงามได้มีการจัดสรรที่และทาง 
(ปลัดเทศบาลฯ)    มทบ.13 ได้มาตรวจสอบ และเป็นที่ราชพัสดุ ซึ่ง มทบ.13 เป็นผู้ดูแล 

และการออกบ้านเลขที่ชั่วคราวทางเขตได้ทำการสอบถามที่ดิน และทาง มทบ.
13 ได้ยืนยันว่าเป็นที่ที่ทาง มทบ.13 ดูแล เละเมื่อเราออกทะเบียนบ้านชั่วคราว
แล้วเราต้องรายงานให้กับ มทบ.13 ทราบ ซึ่งเราก็ได้ดำเนินการตามขั้นตอนไป
เรียบร้อยแล้ว ซึ่งตรงนี้เขาขอทะเบียนชั่วคราวเพ่ือไปขอไฟฟ้าและน้ำประปา 
แต่ะจะเสียค่าไฟฟ้าและน้ำประสูงกว่าทะเบียนบ้านทั่วไป และการรับรองหนังสือ
ต้องเป็นอำนาจของ มทบ.13 รับรอง เทศบาลเราไม่มีสิทธิ์รับรองได้ ซึ่งตัวอย่างที่
นำมาให้ดูเป็นตัวอย่างที่ผิด และต้องชี้แจงให้กับผู้ขอหนังสือรับรองว่าต้องให้ทาง 
มทบ.13 เป็นผู้รับรองและนำไปขอมิเตอร์ไฟฟ้า และประปาที่เป็นปกติทั่วไปได้ 

นางจิรฐา  อ่อนเงิน   1. การจัดงานประเพณีลอยกระทง จะจัดในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 
(รก.ผอ.กองการศึกษา) ขอความอนุเคราะห์และความร่วมมือในแต่ละกองงาน ในส่วนของกองวิชาการจะ

ขอความอนุเคราะห์ในส่วนของการประชาสัมพันธ์  เจ้าหน้าที่บันทึกภาพ และ
พิธีกร  ในส่วนกองช่างเรื่องการจัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์เครื่องเสียงและเครื่อง
ควบคุมเสียง และในส่วนของสำนักปลัด และงานป้องกันจะขอความอนุเคราะห์
ในส่วนของรถดับเพลิงล้างบริเวณอาคารเอนกประสงค์ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 
2562 โดยประสานงานร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และขอความอนุ
เคราะในส่วนของการยืมเรือจำนวน 1 ลำ พร้อมน้ำเต็มลำเรือเพ่ือทดสอบการ
ลอยตัวของกระทง และเจ้าหน้าในการดูแลที่จอดรถของผู้มาร่วมงาน ในส่วนของ
กองสาธารณะสุขขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ล้างทำความสะอาด ทั้งก่อนจัด
งานและหลังจัดงานร่วมกับงานป้องกัน 
 2. ทางกองการศึกษาได้ประสานกับทาง ที เค ปาร์ค ในการยืมชุด
นิทรรศการเพ่ือการเรียนรู้ ให้กับโรงเรียนซึ่ งได้ประสานขอไปทั้ งหมด 1 
ปีงบประมาณ และในส่วนของเดือนพฤศจิกายนได้ในส่วนของชุดนิทรรศการมา 
2 เรื่อง เป็นในส่วนของบุคคลสำคัญ และในหมวดของสังคมศาสตร์ ศิลปะ 
และวัฒนะธรรมให้ เด็กๆ ได้ เรียนรู้ โดยให้ทางโรงเรียนดำเนินการนำชุด
นิทรรศการไปตั้งไว้ที่อนุบาล 1 ชุด และที่ประถม 1 ชุม โดยตั้งไว้ชุดละครึ่งเดือน 
และมีการสลับกันเรียนรู้ และขอให้ทางโรงเรียนรายงานภาพรวมที่ทางเด็กๆ จัด
กิจกรรมเรียนรู้มายังกองการศึกษาเพ่ือกองการศึกษาจะได้ดำเนินการรายงานผล
ไปยังที เค ปาร์ค ในแต่ละเดือนด้วย  และทาง ที เค ปาร์คจะส่งให้เราทุกๆ เดือน
ซึ่งในแต่ละเดือนทางกองการศึกษาจะกำหนดเรื่องไปให้สอดคล้องกับเดือนนั้นๆ 
เช่น ในเดือนที่เป็นในส่วนของงานประเพณีเราพยายามให้การเรียนรู้นั้นตรงกับ
เดือนเพื่อให้สอดคล้องกัน 
 3. แจ้งให้ทางโรงเรียนทราบ ทางฝ่ายบริหารในส่วนของกองการศึกษา
และวิชาการได้ลงพ้ืนที่ไปที่โรงเรียนได้มีการติดตามในส่วนของแผนปฏิบัติงาน
ประจำปีงบประมาณซึ่งเราได้มีการพูดคุยกันมาตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคม และได้
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ประสานให้ทางโรงเรียนได้ดำเนินการแก้ไขในส่วนที่ให้เพ่ิมเติมในส่วนของสเปค
ครุภัณฑ์ให้ลงไปในส่วนของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณด้วย และทาง
กองยังไม่ได้รับตัวเล่มกลับคืนมาท่ีกองการศึกษาเลย ซึ่งมันจะไปสอดคล้องกับ
การเบิกจ่ายงบประมาณด้วย และจากการที่พูดคุยและลงไปตรวจสอบพบว่า
หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนให้มีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 
และฝากทางศึกษานิเทศช่วยกำกับดูแลและติดตามแล้ว และขอเร่งรัดทาง
โรงเรียนให้มีหลักสูตรโรงเรียนให้สอดคล้องกับนโยบายทางท่านผู้บริหาร  

นางกัญญาภัทร  มีเครือ   ในส่วนของโรงเรียนมีเรื่องแจ้งให้ทราบดังนี้ 
(รองผู้อำนวยการ    1. การแข่งขันกีฬา ทีบอล แข่งระดับนานาชาติ เมื่อววันที่ 3 
 รร.อนุบาล ทต.เขาพระงาม) พฤศจิกายน 2562 จาก 8 ทีม เราได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
     2. นักเรียนที่ไปทำการแข่งขันกีฬาที่นครปฐมเดินทางกลับวันนี้ 

  3. การแข่งขันศิลปะหัตถกรรมระดับเขตเริ่มแข่งตั้งแต่วันที่ 5-8  
พฤศจิกายน 2562 ซึ่งมีเด็กสมาธิสั้นเข้าร่วมแข่งขันด้วย นักเรียนที่เป็น 

4.ตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันประมาณ 50 คน คุณครูที่ควบคุมไป 
ประมาณ  12 คน 

5. เรื่องแม่บ้านที่ได้รับเพ่ิมแทนแม่บ้านคนเก่าที่ลาออกไป และได้เริ่ม 
งานเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 

6. ถนนที่ทำใหม่ที่เข้าไปในโรงเรียน ผู้ปกครองที่เข้ามาส่งนักเรียนขับรถ
เร็วมาก ขอความอนุเคราะห์จากป้องกันอยากขอแผงที่กั้นเหล็ก เพ่ือกั้นบริเวณ
ทางเข้าตึกสีส้ม      

นางอัจฉรา  ละอองพราว   1. ทางมหาลัยราชภัฏเทพสตรีได้ส่งเล่มประเมินความพึงพอใจที่ให้ 
(ผอ.กองวิชาการและแผนงาน) ทางราชภัฏดำเนินการไปประเมินประชาชนที่อยู่ในตำบลเขาพระงาม 5,000 คน 
    ด้านที่  1. การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของตำบลเขาพระงาม 
    ประเมินได้ 95.40% 

2. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำของ 
เทศบาล ประเมินได้ 93.60% 

3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น ประเมินได้   
97.60% 

4. ด้านรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบร้อยของบ้านเมือง  
ตำบลเขาพระงาม ประเมินได้ 98.88% 

5.  ด้านการส่งเสริมการฝึกและการประกอบอาชีพ ประเมินได้  
92.00%  ผลรวมทั้ งหมดได้  95.05% จะไปเชื่อมโยงกับการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของเทศบาล เราจะได้เต็ม เพราะเกิน 90%  และ
ในภาพรวมที่ทางราชภัฏได้ดำเนินการมานั้นก็เป็นส่วนที่ดีให้กับตำบลของเรา ขอ
รบกวน ผอ. ทุกท่านดูว่าต้องการให้ทางราชภัฎเทพสตรีประเมินด้านอะไรบ้าง จะ
ได้มีเรื่องที่หลากหลายในการทำงานวิจัยประเมิน 



~ ๙ ~ 

2. เรื่องการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล ที่เราต้องเรียง 
เอกสารทั้งหมด มี 4 มิติ 

1. ประเมินด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติราชการคือภาพรวม 
ขององค์กร ดูโครงการที่ทำ MOU กับหน่วยงานอ่ืน และงานที่ริเริ่มและมี
ประโยชน์ต่อประชาชนในตำบลเขาพระงาม  รวม  30 คะแนน 

2. ด้านคุณภาพการให้บริการ ดูเรื่องงานวิจัยที่เราให้ทาง 
ราชภัฏทำและเรื่องโครงการนวตกรรมที่เราส่งเด่นๆ  ซึ่งปีนี้จะเป็นของกอง
สวัสดิการ “ศูนย์การเรียนรู้วันวาน” รวม  25 คะแนน 
  3. ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 15 คะแนน 
  4. ด้านการพัฒนาองค์กร  20 คะแนน 

3. ทางเทศบาลจัดทำคู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชน คือ อาสา
ประชาคมของเทศบาลเพ่ือเป็นการจุดประกายปลูกจิตสำนึก ปลูกฝังประชาชน
และเจ้าหน้าที่ให้มีจิตสาธารณะในการมีส่วนร่วมเสนอปัญหาและความต้องการใน
ทุกๆ ช่องทาง เพ่ือแก้ปัญหาแล้วตรงตามวัตถุประสงค์ของประชาชน และเราได้
ร่วมมือกับสำนักนายกรัฐมนตรีด้วย มีการจัดตั้งการมีส่วนร่วมภาคประชาชน  
และมีนโยบายจากสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ท่านนายกไปรับรางวัลการเป็นผู้นำที่
เปิดโอกาสให้ประชาชนในตำบลเขาพระงามได้แสดงความคิดเห็นและแสดงการมี
ส่วนรวมของภาคประชาชน 

นางภทริตา สุวรรณโน   1. เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ได้ร่วมกิจกรรมบำบัดน้ำเสียกับท่าน
(รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ)  รองนายกฯ  ท่านปลัดฯ และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าไปเรื่องขยะของหมู่ 1  
    ที่มีเศษวัสดุและขยะจำนวนมากและได้รอบเรียบร้อยแล้ว และได้ประสานกับทาง
    ป้องกันทุกวันที่ 14 ของเดือน จะทำติดต่อกัน 3 เดือน จะใช้รถน้ำป้องกันที่ใช้ 
    สำหรับใส่ EM ทำการล้างท่อซึ่งช่วยลดกลิ่นได้มาก 
  2. ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากวิทยาลัยพยาบาลพระบาท สระบุรี 
    ทีเ่ข้ามาสอนโรงเรียน อสม. ซึ่งให้ความสนใจดีมาก 
     3. จัดโครงการปลุกจิตสำนึกโดยทำ EM Ball ให้กับหมู่ 1 และหมู่ 2 

และกิจกรรมที่ 2 จะทำที่โรงเรียน อสม.และมาปั้นที่เวทีของ อาคาร 100 ปี
หลวงพ่อพระงาม เพ่ือที่ทุกคนจะได้ใช้ และอาจมีการปั้นปูนแดงกับกลุ่ม อสม.
และ EM ด้วยครีมสามารถรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกโดยใช้ปูนแดง 
 4. ในวันที่  27 พฤศจิกายน 2562 วิทยาลัยพระพุทธบาทกับทีม
ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการและอาจารย์ทั้ง 6 สาขา ประมาณ 20 ท่าน  
จะเข้ามาร่วมประชุมพูดคุยกับท่านนายกฯ และท่านรองนายกฯ ปลัดฯ และ
หัวหน้าส่วนราชการ เป็นการประชุมในตัวชี้วัดของทางวิทยาลัยพยาบาลฯ ว่ามี
ส่วนรวมกับท่านนายกและพูดคุยนำเสนอใน 5 กลุ่ม และจากนั้นจะเขาจะ 
        /ดำเนิน... 
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ดำเนินการอย่างไรกับเทศบาลฯ ซึ่งทางกลุ่มจากวิทยาลัยพยาบาลจะมีกิจกรรม
เข้ามาและอยากให้ผู้บริหารได้รับทราบร่วมกับกองสาธารณสุข และงบประมาณ
บางตัวขอจากงบประมาณหลักประกันสุขภาพ 

นายบรรจง ภูนานมา   - ขอสอบถามกองสาธารณสุขถ้าเป็นรถท่ีใช้ขนน้ำ EM ในวันนี้จะพอไหม 
(หน.ฝ่ายป้องกัน   เพราะรถคันเล็กเราไม่มีการส่งน้ำอุปโภค-บริโภคให้ประชาชน เพราะรถ 6 ล้อ 
และรักษาความสงบ)  เราต้องบริการส่งน้ำให้ประชาชน ซึ่งรถ 6 ล้อ เราจะดำเนินการให้บริการขายน้ำ 
    คันละ 400 บาท และรถ 10 ล้อ บริการคัดละ 800 บาท  ซึ่งถ้าเป็นรถ 6 ล้อ 
    จะไม่มีให้บริการขายน้ำ 
นางภทริตา สุวรรณโน   - การใช้รถขนน้ำยา EM ขอใช้เป็นรถ 6 ล้อคันเล็กสีแดง ที่ไม่ได้บริการ 
(รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ)  รับ-ส่งน้ำให้กับประชาชนแต่ให้เพ่ิมจำนวนเที่ยววิ่งแทน 
นางนฤมล อภิวันท์   - ทางผู้ใหญ่ หมู่ 2 ขอเพ่ิมกังหันลมจำนวน 2 ตัว ทางเราสามารถซื้อได้
(รองนายกเทศมนตรีฯ)  ไหมหากเราไม่ใช้ของสำนักพระราชวัง เพ่ือที่จะช่วยบำบัดน้ำในสระเฉลิม - 
    พระเกียรติให้สะอาดยิ่งขึ้น  ซ่ึงถ้าจัดซื้อตอนนี้จะต้องมีในเทศบัญญัติที่จัดทำแผน 
    งบประมาณรายจ่าย 
 นางสาวสุวิมล ญาทันกาศ   - ขอประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพในวันศุกร์ที่  8 พฤศจิกายน 
(นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ) 2562 ช่วงเช้าเวลา 09.00 น. ที่วัดบ่อแก้ว  ช่วงบ่ายเวลา 13.00 น. ที่วัดเขา-
    พระงาม 
ที่ประชุม    รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ 
นางนฤมล อภิวันท์   ประธานเรียนเชิญผู้เข้าร่วมประชุมเสนอเรื่องอ่ืน ๆ 
(รองนายกเทศมนตรี)  
นายบรรจง ภูนานมา   - ขออนุญาตหารือกับทางหัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งในช่วงที่ผ่านการ  
(หน.ฝ่ายป้องกัน   ออกปฏิบัติหน้าที่ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และของงานกู้ชีพซึ่งอยู่
และรักษาความสงบ)  ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บางครั้งการเข้ามาจอดรถในพ้ืนที่ของเรา
    ไม่มีรูปแบบที่แน่นอน อยากจะขออนุญาตหารือในที่ประชุมว่าในพ้ืนที่ๆ เป็นที่ 
    จอดรถฉุกเฉินทั้งหลายทั้งปวง ทั้งรถตรวจการและรถกู้ชีพ และในบริเวณส่วน 
    หน้าอยากจะให้เว้นที่ไว้สักนิด เวลาออกปฏิบัติหน้าที่ต้องใช้เวลาพอสมควร 
    หลายๆ ท่านคงเคยประสบมาแล้วเรื่องขอความช่วยเหลือจากหน่วยกู้ชีพหรือ 
    ดับเพลิงกรณีท่ีต้องการความเร็ว และเจ้าหน้าที่เราก็พยายามจะเร็วตามท่ี 
    ชาวบ้านร้องขอกันเข้ามา ที่ผ่านมาบางทีก็อาจจะมีปัญหาบ้าง จึงขออนุญาตนำ 
    เรียนท่านและขอหารือท่านว่าพื้นที่ๆ  ใช้รถฉุกเฉิน และรถดับเพลิงขอให้เว้นที่ 
    เอาไว้สักหน่อย และในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้ปฏิบัติงานบางครั้งเจ้าหน้าที่ของ
    เรามีค่อนข้างจำกัด ซึ่งงานส่วนมากจะเป็นงานฉุกเฉิน เรื่องชีวิตก็ดี เรื่องทรัพย์สิน
    ก็ดี ถ้าไปช้า 2-3 นาทีก็อาจหมายถึงชีวิต จึงอยากขออนุญาตแจ้งท่านเวลาท่าน
    ขอความอนุเคราะห์เครื่องไม้เครื่องมือ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่กำลังพลของงาน 
    ป้องกันอยากจะขออนุญาตขอให้ผ่านทางสำนักปลัด โดยหัวหน้าสำนักจะเป็น 
    ผู้พิจารณาและจะได้ลดปัญหา  
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นางนฤมล อภิวันท์   - อยากฝากให้หัวหน้ากองทุกกองงาน แจ้งให้ลูกน้องในกองอย่าจอดรถ
(รองนายกเทศมนตรี)  ขวางรถฉุกเฉิน รถกู้ชีพ และรถดับเพลิง เพ่ือที่เราจะได้บริการพี่น้องประชาชนได้
    สะดวก และเม่ือเช้าได้รับมอบจากทางท่านนายกฯ ได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้า 
    ส่วนราชการของอำเภอเมืองลพบุรี รวมทั้งการประชุมเรื่องความมั่นคงและความ
    สงบเรียบร้อยของอำเภอเมืองลพบุรี และได้รับประกาศนียบัตรของการประเมิน 
    ความสะอาดและความเรียบร้อยของอำเภอเมือง ซึ่งของอำเภอเมืองได้รับรางวัล
    รองชนะเลิศ และทุกเทศบาล และ อบต.ของอำเภอเมืองลพบุรีจะได้รับใบ 
    ประกาศทุกตำบล  
นางนฤมล อภิวันท์   - หากไม่มีขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านที่ เสียสละเวลา 
(รองนายกเทศมนตรี)  เข้าร่วมประชุมสรุปปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติ งาน  
    และขอปิดการประชุมสำหรับวันนี้             
                          
เลิกประชุม    เวลา 13.30  น. 
 
 
 
 
 
 

 (ลงชื่อ)       ณัฏฐ์ภคนันท์  เที่ยงทวี       ผู้จดรายงานการประชุม 
                                                (นางณัฏฐ์ภคนันท์  เที่ยงทวี)   

   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
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                   (สุรศักดิ์ ปุ่นเอ้ือง) 

         ปลัดเทศบาลตำบลเขาพระงาม 


